

Sáng ngày 07/9/2021, Lễ ký kết hợp tác phát triển khi nghiệp i mi sáng tạo gia Cc Phát triển th trung và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố à Nng và Công ty cổ phần tập oàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland (gọi tắt là Công ty Vicoland) đã diễn ra diễn sự chung kết các i biu n t i diễn Văn phòng Thành ủy à Nng, các thành viên Hội đồng phi mng li khi nghiệp thành phố à Nng, i diễn các trung i hc, cao ng trên a bàn thành phố, các v n m, trung tâm m to cùng các chuyên gia, nhà u t, các doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo trên a bàn thành phố.

Ký kết khung thỏa thuận hợp tác phát triển h sinh thái khi nghiệp i mi sáng tạo thành phố à Nng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên vì mục đích phát huy nguồn lực và thế mạnh các bên, phi hợp thu hút nguồn lực trong nước, quốc tế để hình thành và phát triển Trung tâm Hỗ trợ khi nghiệp sáng tạo quốc gia thực B Khoa học và Công nghệ tại thành phố à Nng, thúc đẩy sự phát triển của h sinh thái khi nghiệp i mi sáng tạo TP. à Nng và phát triển h sinh thái khi nghiệp sáng tạo vùng và quốc gia.

Đây là kết quả quan trọng ảnh hưởng đến sự hợp tác 3 bên trong việc thúc đẩy sự phát triển của h sinh thái khi nghiệp i mi sáng tạo TP. à Nng và quốc gia, tăng cường sự tin tưởng thành ô th khi nghiệp sáng tạo, trung tâm kinh tế xã hội In ca miền Trung - Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ ông Lê c Viên chia sẻ: “Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với xây dựng và phát triển TP. à Nng năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và cho à Nng nhiệm vụ trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội In ca c nước và ông - Nam Á vì vai trò là trung tâm về khi nghiệp i mi sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ đang tập trung nguồn lực và chỉ đạo các ngành xây dựng và phát triển h sinh thái khi nghiệp tại à Nng, yêu cầu các ngành liên quan hỗ trợ h tr khi nghiệp i mi vì các doanh nghiệp startup tại à Nng.”

Khung thỏa thuận hợp tác sẽ giúp các v n c n gii quyết trong việc phát triển h sinh thái khi nghiệp i mi sáng tạo của thành phố như: Phát triển không gian làm việc chung, v n m doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo; Kt ni

và hỗ trợ hình thành mạng lưới các quy mô khởi nghiệp trong nước và quốc tế, nhà đầu tư thiên thần vì hình thái khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phát triển khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức các sự kiện khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tổ chức khởi nghiệp; Xây dựng, phát triển Mạng lưới khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quốc gia...

Ông Bùi Công Long - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vicoland cho biết, Vicoland đã chọn Hà Nội làm ưu tiên số một cho việc đầu tư, phát triển hình thái khởi nghiệp. Mục tiêu lớn nhất mà tập đoàn Vicoland vạch ra là xây dựng một trung tâm tài chính lớn tại Hà Nội, để thu hút càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư khởi nghiệp khác trên cả nước - mạnh mẽ khi khởi nghiệp tìm kiếm. Hiện tại, Vicoland sẵn sàng hỗ trợ thành phần hạ tầng hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ mở rộng, không gian làm việc chung cho startup và tài trợ các sự kiện khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vận hành Quy mô khởi nghiệp sáng tạo vì sự vận hành 200 tỷ đồng.

Chương trình hợp tác có ý nghĩa quan trọng nhằm huy động nguồn lực các bên phát triển hình thái khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và trong tương lai sẽ tiếp tục khai thác thêm nhiều nguồn lực khác nhau cho khởi nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cả thành phần Hà Nội.

Phòng m to, ào to và Môi trng

Trung tâm DVTH